



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่
19 พฤษภาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 19 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,305 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,394,915 ราย เสียชีวิต 42 ราย เสียชีวิตสะสม 29,637 ราย รักษาหายเพิ่ม 7,567 ราย รักษาหายสะสม 4,305,699 ราย ยังรักษาอยู่ 59,579 ราย **สถานการณ์ทั่วโลก** มีผู้ติดเชื้อ 524,581,137 (+719,289) ราย เสียชีวิต 6,294,099 (+1,346) ราย รักษาหาย 494,390,855 (+664,178) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ WHO กังวลเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่กำลังระบาดในเกาหลีเหนือ อาจกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ UN พร้อมให้การช่วยเหลือและช่วยฉีดวัคซีนให้ประชาชน **อินโดนีเซีย** ยกเลิกคำสั่งสวมหน้ากากนอกอาคาร / เตือน ปชช. ฝ่าฝืนวางโควิด 19 ผู้ป่วยต้องกักตัว 5 วันจนมีผลเป็นลบ **เกาหลีเหนือ** ผู้นำเกาหลีเหนือ ต่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐไร้คุณภาพในการรับมือกับการระบาดของโควิด 19 ไม่เพียงพอและเชิงซ้ำ **สหรัฐอเมริกา** FDA อนุมัติการใช้วัคซีนโตสกระตุ้นของไฟเซอร์-ไบออนเทคสำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี **จีน** พัฒนาวัคซีนโมเสก ชนิดอนุภาคนาโนโมเสก ป้องกันการติดเชื้อโควิด19 ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์ต่างๆ / คณะผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ ย้ำความจำเป็นและเร่งด่วน ในการฉีดวัคซีนโควิดให้ผู้สูงอายุ / คุมเข้มโควิดในเมืองท่าที่อยู่ใกล้พรมแดนเกาหลีเหนือ **เวียดนาม** การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ล่าช้ากว่าที่กำหนด เข้มกระตุ้นผู้ใหญ่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย **เอกวาดอร์** รับมือวัคซีนโควิด 19 ที่บริจาคโดยจีน จำนวน 2.5 ล้านโดส **เกาหลีใต้** ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายใหม่เกินกว่า 30,000 ราย เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน

ประเด็นสำคัญ

1. เตรียมการเป็นโรคประจำถิ่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ข่าวสด, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, อินโฟเควสท์, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, acnews, ch3plus, newtv, amarintv, workpointtoday, thailandplus, hfocus, thestandard, nationtv, moneyandbanking, thebangkokinsight, ch7, js100)

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เผย สถานการณ์โควิด 19 มีทิศทางที่ดีขึ้นต่อเนื่อง คาดเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นเร็วขึ้น กว่าครึ่งเดือน พร้อมปรับมาตรการดูแลผู้ป่วยให้สอดคล้องสถานการณ์ เน้นการรักษาอย่างรวดเร็วลดความเสี่ยงการเสียชีวิต และเตรียมการดูแลภาวะลองโควิดโดยกรมการแพทย์ได้จัดทำแนวทางการคัดกรองและการประเมินอาการเบื้องต้น รวมถึงวางระบบดูแลรักษาติดตามอาการ พร้อมประชุมทำความเข้าใจ นพ.สสจ. และผอ.รพ.ทั่วประเทศ เน้นอยู่กับโควิดอย่างเข้าใจ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวหุ้น, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, acnews)

- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า แนวทางการดำเนินการ UCEP Plus โควิด 19 หากปรับเป็นโรคประจำถิ่น ทางคกก.สถานพยาบาลเตรียมหารือกับสมาคม รพ., สพฉ. และกองทุนสุขภาพภาครัฐทั้ง 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) กองทุนประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ คาดว่าจะมีข้อสรุปใน 2 สัปดาห์นี้ พร้อมขอให้มั่นใจว่ายึดประโยชน์ของปชช.เป็นที่ตั้ง

2. ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. ระบุถึงความคืบหน้าการเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด และการผ่อนผันเปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.ที่ผ่านมาว่าจะดำเนินการทีละขั้นตอน โดยต้องหารือกับทางกรมควบคุมโรคอีกครั้ง แต่ทุกอย่างจะเป็นแนวทางผ่อนคลายให้ประชาชนดำเนินชีวิตได้ ส่วนเรื่องผับบาร์ก็จะมีมาตรการต่างๆ เป็นลำดับ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (มติชน, nationtv, thebangkokinsight, springnews, ch7, hfocus)

- สธ.พิจารณาปรับพื้นที่สีใหม่ ให้สอดคล้องสถานการณ์ระบาดโควิด19 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น โดยจะมีการปรับพื้นที่สีเขียวที่จะอนุญาตให้เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะได้ ซึ่งจะเสนอเข้าที่ประชุม ศบค. ในวันที่ 20 พ.ค. 65

- สมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย เผย ภาคธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจกลางคืน ต้องการให้มีการ เปิดผับ บาร์ นำร่องใน 28 จังหวัดท่องเที่ยว โดยเริ่ม 1 มิ.ย.65 เพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ ซึ่งหากเปิดได้จะสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 3 แสนล้านบาท

3. แนวรักษาโควิด 19 ฉบับใหม่

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (isranews)

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

-กรมการแพทย์ เผยแพร่แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 18 พ.ค. 2565 โดยมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1.ปรับจำนวนวัน self-quarantine ในกลุ่มเสี่ยงสูงตามประกาศกรมควบคุมโรค 5+5 วัน 2.ปรับตารางการให้ยาต้านไวรัสในผู้ป่วยกลุ่มที่ 3 ผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรง แต่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงหรือมีโรคร่วมสำคัญหรือผู้ป่วยที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงแต่มีปอดอักเสบ (pneumonia) เล็กน้อยถึงปานกลางยังไม่ต้องให้ oxygen

4. วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, ch7, nationtv, topnews, TNN, thebangkokinsight)

-นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ เตือนอย่าเชื่อข่าวปลอมว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด โดยเฉพาะชนิด mRNA กระตุ้นให้เกิดระดับภูมิคุ้มกันสูงเกินไป มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (nationtv, TNN)

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ โปสธ. ผลวิจัยจากคณะนักวิจัยประเทศเนเธอร์แลนด์ เปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัคซีนในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในน้ำเลือด (แอนติบอดี) ต่อไวรัสสายพันธุ์ที่น่ากังวล รวมถึง Omicron พบว่าวัคซีนประเภท mRNA มีประสิทธิภาพดีกว่าประเภท viral vector

5. โครงการวิจัยวัคซีน J&J

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, nationtv)

-นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวถึง กรณีหญิงอายุ 35 ปี จ.กาญจนบุรีมีอาการแพ้พองตามร่างกาย หลังรับวัคซีนโควิด 19 ซึ่ง สสจ.กาญจนบุรี ตรวจสอบพบเป็นการเข้าร่วมคค.วิจัยวัคซีนของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน โดยการศึกษาวินิจฉัยหรือยาในประเทศไทยหรือในคนไทย หากเป็นผลิตภัณฑ์ยาหรือวัคซีนที่ อย.ขึ้นทะเบียนแล้ว สามารถนำเข้ามาเพื่อศึกษาวินิจฉัยได้ โดยผ่านคคก.จริยธรรมวิจัยในคนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ วัคซีนจอห์นสันฯ ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย.ไปเมื่อปี 2564 แบบการใช้ในภาวะฉุกเฉิน และต่ออายุวัคซีนแล้ว จึงสามารถทดสอบได้

-นางทิพาพรรณ หอดิวิชัย รองผอ.สพช. เขต 5 ราชบุรี กล่าวว่า ผู้ป่วยรายนี้สามารถขอรับการช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับการฉีดวัคซีนโควิด 19 จาก สสช. พร้อมประสานไปยัง รพ.พหลพลพยุหเสนาฯ และ สสจ.กาญจนบุรี เพื่อดำเนินการให้ผู้ป่วยยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือ

6. ค่าเสี่ยงภัยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ

-นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า สำนักงบประมาณอนุมัติให้สพ.สธ.เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด 19 จำนวน 7,777 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรลงพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินต้นสัปดาห์หน้า ส่วนรอบม.ค.-มี.ค. 2565 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เพื่อเสนอต่อไป ย้ำนพ.สสจ./ผอ.รพ.สื่อสาร ทำความเข้าใจกับบุคลากร และเมื่อได้รับจัดสรรแล้วให้เร่งเบิกจ่ายให้บุคลากรต่อไป

มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, ข่าวสด, แนวหน้า, newtv, moneyandbanking, TNN, thebangkokinsight, businessstoday, mcot)

-นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกษ.เน้นย้ำทุกภาคส่วนดูแลผู้ติดเชื้อโควิด 19 ทุกกลุ่ม รวมทั้งสิทธิประโยชน์ ต้องได้รับความเป็นธรรม โดยเฉพาะ แรงงาน ลูกจ้าง ในสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถร่วมกับขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ จุฬาฯ โปสธ.ระบุว่า การระบาดของโควิด 19 ลดลงมากอย่างต่อเนื่อง โดยไม่น่าจะเป็นปัญหากับระบบสาธารณสุข เนื่องจากคนไทยมีระดับของภูมิคุ้มกันสูงถึงจุดที่ทำให้การระบาดของโควิดตกลงแล้ว หลังจากนั้นถ้ามีการระบาดอีกก็คงไม่รุนแรง ซึ่งถ้าไม่มีสายพันธุ์ใหม่ที่แปลกออกไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ)

-น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. เผย ศธ.ได้ทยอยเปิดภาคเรียนมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์แล้ว และขอให้ รร.เร่งฉีดวัคซีน รวมถึงกำกับหน่วยงานหลักของ ศธ. ให้เร่งดำเนินการมาตรการตามที่ สธ.ให้ไว้อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะแผนเผชิญเหตุ หากมีการติดโควิด 19 หรือมีการแพร่ระบาด ไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียนอีกต่อไป

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. กรุงเทพธุรกิจ

-ปลัดสธ.กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 มีทิศทางดีขึ้นต่อเนื่อง น่าจะเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ตาม

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กำหนดว่าครั้งเดือน จึงให้ทุกหน่วยงาน เตรียมวางแผนการดำเนินงานรองรับ โดยเฉพาะเรื่องระบบบริการสาธารณสุข ด้านกรรมการแพทย์ได้จัดทำแนวทางการคัดกรองและการประเมินอาการเบื้องต้น รวมถึงวางระบบดูแลรักษาติดตามอาการ รวมถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เตรียมหารือแนวทางการดำเนินการ UCEP Plus ป่วยโควิด 19 กลุ่มสีเหลือง แดงรักษาทุกที่ฟรีทุกสิทธิหรือไม่ ฉะนั้น เมื่อ สธ.ระบุว่าโควิด19 น่าจะเข้าสู่โรคประจำถิ่นได้เร็วกว่าคาดการณ์ราวครึ่งเดือน จึงเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือน มิ.ย.2565 เนื่องจากคาดการณ์ คือ 1 ก.ค.2565</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานกรรมาธิการการสาธารณสุข วุฒิสภา โพสต์ blockdit ส่วนตัว "ร้อยแปดพันเก้า กับหมอเฉลิมชัย" โดยมีข้อความว่า ล่าสุด โควิดไทยมี 4 ประเด็นที่น่าหนักใจ 1.สถิติผู้ติดเชื้อดังกล่าวข้างต้น เป็นตัวเลขขั้นต่ำที่สุดที่มีการรายงาน ยังไม่รวมตัวเลขผู้ติดเชื้อที่ติดเชื้อจริงตามธรรมชาติ ซึ่งมีเหตุปัจจัยต่างๆทำให้ไม่มีการรายงานเข้าสู่ระบบเหมือนกันทั่วโลก คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อจริง คิดเป็น 1-5 เท่าของที่มีรายงานทุกวัน 2.มีกลุ่มเสี่ยงมาก ที่จะทำให้เกิดการระบาดของโรคได้ คือกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเลยแม้แต่เข็มเดียว 3.เริ่มมีเชื้อสายพันธุ์ใหม่เป็นสายพันธุ์หลักในต่างประเทศแล้ว คือ สายพันธุ์ BA.4/BA.5 เป็นสายพันธุ์หลักคือแอฟริกาใต้และโปรตุเกส จึงควรจะตรวจ PCR นักท่องเที่ยวที่มาจากสองประเทศดังกล่าว 4.เริ่มที่จะมีความเสี่ยง อาจพบไวรัสกลายพันธุ์ที่รุนแรง จากรังโรคแห่งใหม่ และอาจระบาดไปทั่วโลกได้ ได้แก่ ประเทศเกาหลีเหนือ เนื่องจากประเทศเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่ไม่มีการฉีดวัคซีนเลย เมื่อมีโควิดหลุดรอดเข้าไปในประเทศ ทำให้มีการระบาดที่รุนแรงมาก ติดเชื้อมับแสนคน และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก จะมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดไวรัสกลายพันธุ์ สายพันธุ์ใหม่ และหากมีการหลุดรอดออกมาจากเกาหลีเหนือ แม้เพียงเคสเดียว ย่อมเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของไวรัสที่ไม่ใช่สายพันธุ์โอไมครอน โควิดของไทยและของโลก จะเดินหน้าอย่างไรต่อไป ห้ามประมาท</p>	
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>องคมนตรี ตรวจเยี่ยมรพ.สมเด็จพระยุพราช</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ข่าวสด, เชียงใหม่นิวส์, สำนักข่าววุฒิสภา, รัฐบาลไทย, GNew)</p> <p>- ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จ.แพร่ เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรค แนะนำแนวทางแก้ไข ตลอดจนติดตามการพัฒนาความก้าวหน้าครบทุกด้าน ทั้งทางด้านโครงสร้างและระบบพัฒนาคุณภาพบริการ และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะแพทย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากรของโรงพยาบาล และมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้มีอุปการะคุณแก่โรงพยาบาล และมอบถุงของขวัญพระราชทานให้แก่ตัวแทนผู้ป่วย</p>	-
<p>อาการแพ้แมลงมีพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, TNN, thailandplus</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า จากข่าวการเสียชีวิตในระยะเวลาอันสั้นหลังการถูกมดตะนอยกัดของเด็ก 11 ปี สร้างความตื่นตระหนกถึงความรุนแรงต่อการแพ้แมลง โดยอาการแพ้รุนแรง (anaphylaxis) เป็นภาวะฉุกเฉิน ที่มีปฏิกิริยาภูมิไวเกินต่อสิ่งกระตุ้น มักมีอาการเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีอาการแสดงในหลายระบบ สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ อาหารทะเล นม ไข่ แป้งสาลี และสาเหตุที่มักพบร่วมได้บ่อย ได้แก่ แมลงในตระกูล Hymenoptera เช่น มดคันไฟ มดตะนอย ผึ้ง ต่อหัวเสื่อ และแตน</p> <p>- พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง เผยว่า อาการแพ้แมลงมีพิษ คือ ผื่นลมพิษ ปากและตาบวม หอบเหนื่อย เวียนศีรษะ ความดันโลหิตลดลง คลื่นไส้ ปวดท้อง อูจจาระร่วง เป็นต้น แนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากมีอาการเวียนศีรษะควรให้ผู้ป่วยนอนราบ หรือมีอาการหายใจไม่สะดวกควรให้ผู้ป่วยนั่งเอนศีรษะสูง แต่ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์ควรให้นอนตะแคงลงด้านซ้ายและหนุนขาให้สูง กรณีเป็นผู้ป่วยอาการแพ้รุนแรงเดิมให้ฉีด epinephrine ที่พกพาทันที และรีบนำตัวส่งสถานพยาบาลใกล้บ้าน</p>	
<p>แนะนำทุเรียนให้เหมาะสม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, กท.ธุรกิจ, mcot, TNN, springnews, nationtv, thestandard, ejan, thailandplus</p> <p>- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เตือน ทุเรียนจัดอยู่ในอาหารกลุ่มผลไม้ที่มีวิตามินและแร่ธาตุต่างๆ รวมทั้งเป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรต ไม่ควรกินเกินวันละ 2 เม็ดขนาดกลาง และไม่ควรงินเกิน 3 วันต่อสัปดาห์ เพราะหากกินครั้งละประมาณ 2 - 3 พู (4 - 6 เม็ด) ร่างกายจะรับพลังงานสูงถึง 520 - 780 กิโลแคลอรี เทียบเท่ากับกินอาหารมื้อหลัก 2 มื้อ สำหรับทุเรียนที่ผ่านกระบวนการแปรรูป หากบริโภคในปริมาณที่ไม่เหมาะสมอาจได้รับพลังงานมากเกินความจำเป็น โดยเฉพาะทุเรียนทอด ทุเรียนกวน และข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียน แนะนำเลือกบริโภคทุเรียนแบบสด เพราะจะได้พลังงานจากน้ำตาล ไขมันน้อย และได้วิตามินกับสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่า สำหรับคนที่มีโรคประจำตัว กินได้แต่ต้องปริมาณน้อยกว่าคนทั่วไป และควรออกกำลังกาย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สรพ.จัดระบบมาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์Thailand Plus</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ระบุว่า สรพ.ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่มาตรฐานสำคัญจำเป็นต่อความปลอดภัย 9 ประเด็น แบบ online หวังให้โรงพยาบาลร่วมเรียนรู้และป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากเคสที่เคยเกิดขึ้นจริง รวมทั้งกระตุ้นให้ทุกโรงพยาบาลเห็นความสำคัญในการจัดระบบป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ</p>	
<p>70 ปีกองการพยาบาล สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและที่ปรึกษา รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 70 ปี กองการพยาบาล ภายใต้รูปแบบการจัดงาน “กองการพยาบาล เคียงข้างพยาบาลไทย สู่วิศวกรรมใหม่อย่างยั่งยืน” พร้อมร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “การสร้างคุณค่าพยาบาลไทย” โดยมี อาจารย์ศิริมา สิลวงค์ ผู้อำนวยการกองการพยาบาล ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข พยาบาลจากทั่วประเทศ จำนวน 500 คน พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ภายในงานมีประกาศเจตนารมณ์ “การขับเคลื่อนระบบบริการพยาบาลของประเทศ” โดยคณะผู้บริหารกองการพยาบาล และคณะกรรมการบริหารการพยาบาลเขตสุขภาพทั่วประเทศ</p>	-
<p>ผอ.องค์การเภสัช สมัยที่ 2 สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ คนตามข่าว</p> <p>- ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 มีมติให้ นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมต่อไปอีกวาระหนึ่ง รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 390,000 บาท</p>	-
<p>พม.ทำMOU สธ.ฟื้นฟูผู้ป่วยอาการทางจิต สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ</p> <p>- นายจตุ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทางจิตเวชในสถานรองรับของกระทรวง พม. ระหว่างกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) โดยมีอธิบดีกรมสังกัดกระทรวง พม. ร่วมลงนาม กับแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ในการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชอย่างถูกต้องและเหมาะสม จากบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้ง ด้วยการสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานระหว่างสถานรองรับของกระทรวง พม. กับโรงพยาบาลจิตเวชในพื้นที่ รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดูแลฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้บริการให้เหมาะสมตามสภาพปัญหา</p>	-
<p>กฎหมายทำแท้ง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน</p> <p>- การประชุมเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 53 เรื่อง 14 เดือนของการใช้กฎหมายทำแท้งใหม่ เกิดอะไรขึ้นบ้าง จัดโดย เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม สนับสนุนโดย สสส. โดยมีประเด็นความเคลื่อนไหวระดับนโยบาย เกี่ยวกับประกาศ สธ. ว่าด้วยการตรวจและรับค่าปรึกษาทางเลือก เพื่อรองรับกลุ่มผู้หญิงอยากทำแท้งอายุครรภ์ระหว่าง 12-20 สัปดาห์ จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีการออกประกาศ ทำให้ตกอยู่ในสภาพกฎหมายเปิด แต่ปฏิบัติไม่ได้ เพราะไม่มีแนวปฏิบัติ ภายในงานมีข้อเสนอแนะให้ผู้หญิงไปใช้บริการ หากถูกปฏิเสธให้โทรแจ้งสายด่วน สปสช. 1330 เอาผิดการรักษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานได้ ตามมาตรา 57 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ หรือสามารถไปร้องเรียนต่อคกก.สิทธิมนุษยชน ได้เช่นกัน</p>	-
<p>การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ นพ.วิชัย เทียนถาวร</p> <p>- สถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในกระทรวงสาธารณสุข เป็นแห่งแรกที่สถาบันเป็นนิติบุคคล ดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 โดยในการประชุมสภาสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 สภาสถาบันพระบรมราชชนก มีมติอนุมัติให้ดำเนินการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เป็นส่วนราชการสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก โดยเตรียมดำเนินการการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เสนอต่อกระทรวงอุดมศึกษาและประกาศในราชกิจจานุเบกษา และการรับรองหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสนอต่อแพทยสภา คาดว่าจะรับนักศึกษาแพทย์ จำนวนศูนย์แพทย์ แห่งละ 32 คน รวมทั้งสิ้น 96 คน ได้ในปี พ.ศ.2566 เพื่อสืบสานปณิธานของสมเด็จพระราชาธิบดี</p>	
<p>จัดทีมแพทย์ฉุกเฉินเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์chiangmainews</p> <p>- กองทัพบก โดยศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้รับการร้องขอการส่งผู้ป่วยทางอากาศยาน โดยร่วมกับ สธ.และ สพฉ.และ ทีมแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ เพื่อทำการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จำนวน 1 ราย คือ นายศรีทิม สิงหาทา อายุ 69 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 177/2 บ.ห้วยทราย ม.5 ต.แม่ยม อ.แม่สะเรียง .จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งป่วยเป็นโรคสมองขาดเลือด มี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อาการเส้นเลือดในสมองตีบ ซึ่งต้องการการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น โดยอากาศยานได้ทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจาก สนาม ฮ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 ถึงสนาม ฮ. ชั่วคราว ค่ายทหารเสือพระองค์ดำ กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 55 นาที</p>	
<p>ฝีดาษลิง สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(ไทยรัฐ ch7) -สำนักงานความมั่นคงสุขภาพอังกฤษ เปิดเผยแพร่ผู้ติดเชื้อ "ฝีดาษลิง" ในประเทศเพิ่มอีก 4 ราย โดยทั้งหมดเป็นชายรักร่วมเพศ ส่งผลให้ล่าสุดยอดสะสมผู้ติดเชื้อฝีดาษลิงในอังกฤษเพิ่มขึ้นเป็น 7 รายแล้ว ทั้งนี้ โรคฝีดาษลิงนั้น พบมากในแอฟริกา อาการของโรครุนแรงน้อยกว่าโรคฝีดาษคน แต่ก็ทำให้เสียชีวิตได้ ส่วนใหญ่คนติดโรคฝีดาษลิงจากสัตว์ฟันแทะ และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีโอกาสน้อยในการแพร่จากคนสู่คน ส่วนผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงจะมีอาการมีไข้ เป็นผื่นและกลายเป็นตุ่มหนอง ในระยะสุดท้ายตุ่มหนองจะเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออกมา อาการป่วยประมาณ 2-4 สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรคเองได้</p>	
<p>โรคขอบเก็บตัว อีคิโคโมริ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไอเอ็นเอ็น - กระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นให้คำจำกัดความของ "อีคิโคโมริ" ว่า หมายถึงคนที่ตัดขาดตัวเองจากสังคมภายนอกเป็นเวลาหกเดือนขึ้นไป และปฏิสัมพันธ์เพียงแคื่กับคนในบ้านเท่านั้น รัฐบาลคาดการณ์ว่าญี่ปุ่นมีอีคิโคโมริประมาณ 1.15 ล้านคน แต่อาจารย์ไซโต ทามากิ จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอีคิโคโมริและเป็นผู้คิดคำนี้ขึ้นมา คาดว่าจริง ๆ แล้วน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน</p>	